



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

**คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มรพส. อนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร
จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน ๔ รุ่น**

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ที่ผ่านมา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ :** คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒๕ คน ฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๒ :** คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓๐ คน ฝึกอบรมในประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔
กันยายน ๒๕๕๘ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๓ :** บุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๓๐ คน ฝึกอบรมในประเทศและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐
- รุ่นที่ ๔ :** บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๓๔ คน ฝึกอบรมในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐

**ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัด มรพส. ประจำปี ๒๕๕๘**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการ
คัดเลือกต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และต้องไม่เคย
ต้องโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย และไม่มีหนี้ทุนการศึกษา หรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.psr.ac.th ผู้ไม่มาสมัครด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสดับรับฟัง



“เทศน์มหาชาติ มหากุศล”
๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมศรีวชิโรตต มหาวชิราวุธวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

กองบริหารงานบุคคล มรพส. แจกคู่มือการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลื่อนระยะเวลาตามสัญญาจ้าง พร้อมขอความร่วมมือตอบแบบประเมินฯ

กองบริหารงานบุคคล มรพส. ดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ โดยทำสัญญาจ้างนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งในระหว่างการทำสัญญาจ้าง จะมีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการประเมินเป็น ๔ ระยะเวลา ซึ่งแต่ละรายการประเมินมีเงื่อนไขในการประเมินไม่เหมือนกัน ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงเห็นความสำคัญและจัดทำคู่มือดังกล่าว เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน และส่งคืนกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

หอพักทะเลแก้วนิเวศ เปิดบริการยืมจักรยาน ฟรี แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปั่นเพื่อสุขภาพ



นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้จัดการหอพักทะเลแก้วนิเวศ มรพส. เปิดเผยว่า หอพักฯ มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จึงมีสวัสดิการแก่นักศึกษาโดยจัดโครงการบริการให้ยืมจักรยานฟรี เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาปั่นจักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย, ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง, และถือเป็นการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงด้วย ซึ่งนอกจากให้บริการแก่นักศึกษาหอพักแล้ว บริการรวมถึงอาจารย์ต่างประเทศ, นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และบุคลากร มรพส. ในส่วนของการซ่อมบำรุงหอพักฯ จัดให้มีช่างคอยบำรุงรักษารถจักรยานที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อรองรับการใช้บริการจากทุกภาคส่วน **ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เบอร์ภายใน ๙๙๕๐ หรือ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๕**

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์